
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลังจากผ่านการเรียนวิชาชุมชนในห้องเรียนเลคเชอร์มาหลายปี พวกเรานิสิตทันตแพทย์ช้ันปีท่ี6 ก็ได้มาเรียนวิชาสุดท้ายของภาคทัน

ตกรรมชุมชน “ทันตกรรมชุมชน 3” ซ่ึงจะต้องออกไปลงพ้ืนท่ีจริงและใช้ความรู้ท่ีได้เรียนมาทำโครงการเพ่ือสุขภาพช่องปากท่ีดีของคน

ในชุมชนน้ัน พวกเราต่ืนเต้นกันมากและเตรียมตัวกันเป็นอย่างดีเพ่ือท่ีจะไปยังอำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี  เน่ืองจากพวกเรา

สนิทกันมากและมีความสามัคคีกันในการทำงาน พวกเราจึงไม่ได้มีความกังวลใดๆในการทำงานเป็นทีมเลย อีกท้ังพร้อมท่ีจะใช้

ความสามารถท่ีตนเองมี ร่วมกันทำงานให้สำเร็จลุล่วง แต่ก่อนท่ีจะถึงวันไปลงชุมชน กลับเกิดการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 

ระลอกท่ี2 จนทำให้อาจารย์ต้องตัดสินใจไม่ให้พวกเราไปลงพ้ืนท่ีจริงท่ีอำเภอพระพุทธบาท เพ่ือความปลอดภัยของท้ังนิสิตและคนใน

พ้ืนท่ี แต่การทำงานชุมชนและการทำโครงการยังต้องดำเนินต่อไป แต่ทำในรูปแบบใหม่ท่ีสามารถทำได้จริง ๆ น่ันคือการทำแบบออนไลน์  

พวกเราเร่ิมต้นการทำงานจากการพูดคุยกับอาจารย์พิเศษท่ีปรึกษาโครงการ ทพญ.หทัยชนก สุขเกษม ผ่านแอปพลิเคชัน Line และ 

Zoom พร้อมกับทำความรู้จักกับพ่ีๆในห้องฟันท่ีโรงพยาบาลพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี และได้รับทราบข้อมูลว่า

อาจารย์ได้เคยดำเนินโครงการโรงพยาบาลอ่อนหวานกับกลุ่มเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลพระพุทธบาทไว้ก่อนแล้ว และมีกลุ่ม Line ของ

เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลท่ีเข้าร่วมโครงการ ช่ือกลุ่มว่า Sweet enough society PBH พวกเราจึงมีความเห็นตรงกันว่าจะต่อยอดโครงการน้ี

และใช้กลุ่มน้ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย  

หลังจากท่ีได้เข้ากลุ่มไลน์ พวกเราก็ได้ทำการสำรวจกลุ่มเป้าหมาย ผ่านการตอบแบบสำรวจใน Google form และพบว่าปัญหาส่วนใหญ่ท่ี

พวกพ่ีๆเจ้าหน้าท่ีกังวลและส่งผลต่อชีวิตประจำวันมากท่ีสุดคือโรคอ้วน และยังพบว่าส่วนใหญ่ทานเคร่ืองด่ืมหวานเป็นอาหารระหว่าง

ม้ือ พวกเราจึงคิดโครงการท่ีจะสามารถต่อยอดได้ ไม่เพียงจำกัดอยู่ในช่องปาก แต่รวมถึงปัญหาท่ีกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่กังวลด้วย 

จึงเกิดข้ึนมาเป็นโครงการโรคระบาดหวานน้อยน่ันเอง 
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“โรคระบาดหวานนอ้ย” 

พวกเราทำโครงการโดยหวังว่าพ่ีๆเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลพระพุทธบาทและ 

บุคคลใกล้ตัวจะสามารถเลือกบริโภคเคร่ืองด่ืมท่ีดีต่อสุขภาพและสุขภาพ 

ช่องปากได้อย่างถูกต้องการจะแก้ปัญหาน้ัน นอกจากจะมุ่งเน้นไปท่ีตัวบุคคล 

แล้วยังต้องคำนึงถึงส่ิงแวดล้อมรอบ ๆ ด้วยว่าเอ้ือต่อความต้องการหรือไม่?  

พวกเราจึงได้ทำโปสเตอร์ “ร้านน้ีหวานน้อย ส่ังได้” แล้วฝากทางพ่ี ๆ ทันตแพทย์ 

และทันตาภิบาลนำไปติดท่ีร้านค้าท้ังภายในและภายนอกโรงพยาบาล  

เพ่ือเป็นการเชิญชวนและกระตุ้นเตือนใจให้ผู้ท่ีมาซ้ือได้เลือกส่ังเคร่ืองด่ืม 

แบบหวานคร่ึง หวานน้อย หรือไม่หวานเลย นอกจากน้ี ยังมีการให้ทำแบบทดสอบ 

เก่ียวกับการเลือกเคร่ืองด่ืมและการดูฉลากผลิตภัณฑ์ โดยจะให้ทำก่อนและ 

หลังการดูคลิปวิดีโอโรคระบาดหวานน้อย เน้ือหาภายในคลิปจะเน้นไปท่ี 

การเลือกเคร่ืองด่ืมหวานน้อย การดูฉลากโภชนาการและส่วนประกอบ  

การคำนวณความเข้มข้นน้ำตาลว่าไม่ควรเกิน 6% และดูฉลากใบไม้  เราได้เชิญชวน 

ให้ทุกคนเข้ามาดูคลิปท่ีโพสต์ลงในเพจ facebook ของโรงพยาบาลพระพุทธบาท 

และทำการ like&share ผลตอบรับของคลิปน้ีเกินความคาดหมายของ 

พวกเราเน่ืองจากมีคนเข้ามาดูและให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก  

พวกเราก็ได้แต่หวังว่าทุกคนท่ีเข้ามาดูจะได้รับความรู้กลับไปไม่มากก็น้อย  

ถ้าจะให้โครงการเรามีผลแค่กับกลุ่มเป้าหมายเพียงอย่างเดียวก็ดูจะน้อย 

เกินไปเพราะเราอยากให้เกิดการแพร่ระบาดไปได้ไกลกว่าน้ัน เร่ิมจาก 

คนใกล้ตัวก่อนน่าจะง่ายท่ีสุด จึงได้เกิดกิจกรรม “แพร่ระบาดหวานน้อย”  

โดยการให้กลุ่มเป้าหมายไปชักชวนคนในครอบครัวหรือเพ่ือนร่วมงานมาทาน 

ด่ืมหวานน้อยและน้ำเปล่าไปด้วยกันแล้วทำการถ่ายภาพลงกลุ่มไลน์ให้เพ่ือน ๆ 

ได้รู้กันไปเลยว่าทำจริงหรือไม่ ย่ิงชวนได้เยอะย่ิงดี หลังจากรูปแรกได้ลงไปแล้ว  

รูปถัดมาก็ตามมาติดๆเรียกได้ว่าไลน์เด้งกันไม่หยุดเลยทีเดียว  

เกิดกระแสกันท้ังในกลุ่มไลน์และชีวิตจริงเลยก็ว่าได้ 

 การแพร่ระบาดคร้ังน้ีไม่ได้หยุดอยู่แค่ในอำเภอพระพุทธบาทเท่าน้ันแต่ยัง 

แพร่ระบาดไปถึงเพ่ือนๆต่างอำเภออีกด้วยน่าประทับใจจริง ๆ 
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    หลังจากได้รับความรู้กันไปแล้ว ก็ต้องมาดูกันหน่อยว่าพฤติกรรมการเลือกเคร่ืองด่ืมเป็นยังไงกันบ้าง 

กับกิจกรรมท่ีช่ือว่า “บันทึกเคร่ืองด่ืมประจำวัน” โดยจะให้บันทึกอย่างละเอียดและตามความเป็นจริง 

เป็นเวลาแค่3วันเท่าน้ัน พวกเราเช่ือว่าพ่ีๆทุกคนไม่โกหกอย่างแน่นอนไม่น่าเช่ือว่าแค่การทำโครงการ 

ผ่านกลุ่มไลน์เพียงอย่างเดียวจะได้รับกระแสตอบรับท่ีดีมากถึงเพียงน้ี พ่ี ๆ ทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 

กลุ่มไลน์มีความสนุกสนาน ครึกคร้ืนอยู่ตลอดเวลา นับว่าเป็นการทำโครงการท่ีประสบความสำเร็จและน่าประทับใจ

เป็นอย่างมาก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แม้ว่า ในช่วงวิกฤติ COVID -19 ท่ีทำให้หลายๆอย่างน้ันเป็นอุปสรรคกับการทำงานแต่ก็ทำให้พวกเราได้

เรียนรู้วิธีการทำงานชุมชนแบบใหม่ คือ แบบออนไลน์ ซ่ึงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเป็นความท้าทายท่ีทำให้พวกเราน้ันต้อง

คอยหาวิธีการใหม่ๆในการเข้าถึงและกระตุ้นให้พ่ีๆโรงพยาบาลพระพุทธบาทมีส่วนร่วมและสนุกกับทุกๆกิจกรรม

อย่างต่อเน่ือง โดยท่ีไม่ได้ลงไปลงพ้ืนท่ี 

ปัญหาอีกหน่ึงอย่างเลยคือ ไม่ใช่ทุกคนท่ีจะสามารถใช้โซเชียลและ google form ได้ ทำให้พลาดโอกาสท่ี

จะได้ร่วมกิจกรรมกับเราไปอย่างน่าเสียดาย  

 

 

 

“โรคระบาดหวานนอ้ย” 
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คนใกล้ตัวก่อนน่าจะง่ายท่ีสุด จึงได้เกิดกิจกรรม “แพร่ระบาดหวานน้อย”  

โดยการให้กลุ่มเป้าหมายไปชักชวนคนในครอบครัวหรือเพ่ือนร่วมงานมาทาน 
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ระยะเวลาโครงการของเราน้ันส้ันเกินไปท่ีจะทำให้พ่ีๆท่ีโรงพยาบาลเปล่ียนพฤติกรรมให้หันมาเลือกด่ืมหวานน้อยหรือน้ำเปล่าไปจนเป็น

กิจวัตร แต่อย่างไรก็ตามพวกเราได้เห็นถึงการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีดีและเช่ือว่าพ่ีๆจะทำดีต่อไปเร่ือยๆอย่างแน่นอน  

จากการดำเนินโครงการโรคระบาดหวานน้อย ทำให้พวกเรานิสิตทันตแพทย์ช้ันปีท่ี 6 ได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับชุมชนอย่างแท้จริง 

ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ลงพ้ืนท่ีทำกิจกรรมด้วยตนเอง แต่พวกเราได้รับความช่วยเหลือจากอาจารย์และพ่ีๆชาวพระพุทธบาททุกท่าน จึงทำให้

โครงการน้ีดำเนินลุล่วงไปได้ด้วยดี ท้ังน้ียังได้รับบทเรียนจากอุปสรรคและความสำเร็จของการดำเนินงานท่ีมีค่ามากมาย 

 

 

แม้ว่าจะหมดเวลาการดำเนินโครงการเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว แต่ส่ิงท่ีโครงการน้ีได้เคยริเร่ิมไว้จะยังคงดำเนินต่อไป พ่ีๆชาวพระพุทธบาทท่ี

ได้รับความรู้การเลือกบริโภคเคร่ืองด่ืมหวานน้อยสามารถเลือกบริโภคเคร่ืองด่ืมท่ีดีต่อสุขภาพได้ และยังถ่ายทอดความรู้เหล่าน้ันให้คน

รอบข้างและครอบครัวสู่คนในชุมชนได้ในท่ีสุด และไม่ได้จำกัดแค่กลุ่มงานทันตกรรมเท่าน้ันแต่ยังขยายไปสู่ผู้ป่วยNCDด้วย ท้ังน้ีคลิปวิดีโอ

ให้ความรู้ก็ยังได้รับการตอบรับและเกิดกระแสเป็นอย่างมาก ทำให้คนท่ัวไปเข้าถึงความรู้ได้ง่ายและสามารถนำไปเป็นส่ือความรู้ต่อไปได้ไม่มี

ท่ีส้ินสุด ร้านค้ามีการติดป้ายเชิญชวนให้ด่ืมหวานน้อย เป็นการเตือนใจผู้บริโภคทุกๆคร้ังท่ีได้เห็นและยังมีการติดป้ายเพ่ิมเติมต่อไปโดย 

อ.ทพญ.หทัยชนก  

สุขเกษมและพ่ีๆกลุ่มงานทันตกรรม การเปล่ียนแปลงเล็กๆเหล่าน้ีจะส่งผลต่อชุมชนได้ในระยะยาวไม่มากก็น้อย ผลของการดำเนินการท่ี

ได้รับในคร้ังน้ีเป็นความสำเร็จท่ีเกินความคาดหมายเป็นอย่างย่ิง เป็นท้ังกำลังใจและแนวทางในการออกไปทำงานในฐานะทันตแพทย์ เม่ือ

มองย้อนกลับมาถึงความสำเร็จในคร้ังน้ี เช่ือว่าจะเป็นแรงผลักดันและกำลังใจในการทำงานเพ่ือชุมชนในอนาคตได้อย่างแน่นอน 

สุดท้ายน้ีการดำเนินงานจะไม่สามารถสำเร็จลุล่วงไปได้ถ้าหากขาดบุคคลสำคัญท่ีอยู่เบ้ืองหลังการดำเนินโครงการของพวกเรา  

ขอขอบพระคุณ ศ.ทญ.ดร.สุดาดวง กฤษฎาพงษ์, ทพญ.หทัยชนก สุขเกษม และพ่ีๆชาวพระพุทธบาท 

ทุกท่าน ผู้มอบประสบการณ์ท่ีไม่สามารถหาได้จากในห้องเรียนให้แก่พวกเรานิสิตทันตแพทย์ช้ันปีท่ี 6 
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